

### 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น การร่วมวางแผน การร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ได้แก่

1. การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 2) ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม 3) ศึกษานิเทศก์ 4) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานทุกกลุ่ม 6) ลูกจ้างประจำ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานที่สามารถนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ โดยการประเมินสถานศึกษาในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียน การสอนและการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (2) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (3) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (4) ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และ (5) ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ซึ่งในทุก ๆ ด้าน คณะกรรมการดำเนินการประเมินฯ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

3. การดำเนินการวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย ฯลฯ ร่วมเป็นคณะดำเนินงาน เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และจัดงานพิธีฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประกอบด้วย (1) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (3) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา ปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการ วิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน (5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา โดยในการดำเนินการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วม เช่น การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัด การกำหนด แนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ วันที่ 22 มีนาคม 2564

5. การส่งมอบครุภัณฑ์ การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ได้เชิญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดซื้อ การส่งมอบครุภัณฑ์ และการประเมินผลการใช้งาน ฯลฯ โดยทุกขั้นตอนได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดำเนินการอบรม และสาธิตวิธีการใช้งาน วันที่ 29 มิถุนายน 2564

6. การจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ดำเนินการจัดทำปฏิทินทำความสะอาดบริเวณ สำนักงานและพื้นที่โดยรอบ โดยกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมทุกวันพุธที่ 2 ของทุก ๆ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 การดำเนินการได้เปิดโอกาสให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน และการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ (กลั่นกรอง) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) โดยดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกันประชุม วางแผนการดำเนินการให้เป็นไป อย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน